

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2020
VÀ NGHỊ QUYẾT CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2020

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2020

1. Công tác Đảng

Chỉ đạo Tiểu ban văn kiện Đại hội hoàn thành dự thảo văn kiện (lần 5) để đưa ra lấy ý kiến rộng rãi, đặc biệt là lấy ý kiến tại Đại hội các chi bộ.

Chỉ đạo các chi bộ cán bộ tiến hành công tác Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022 theo kế hoạch đảm bảo nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng.

Chỉ đạo tốt các ban xây dựng Đảng và các cấp ủy chi bộ tập trung tuyên truyền, vận động Cán bộ viên chức, người lao động, học sinh sinh viên chung tay cùng các cấp, các ngành và cộng đồng phổ biến, tuyên truyền nội dung phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, Sở Y tế và Ban Chỉ đạo các cấp.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy tiếp tục tuyên truyền công tác Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

2. Công tác chuyên môn

2.1. Công tác Hành chính- Tổ chức

Hoàn thành việc triển khai quy trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020. Triển khai thông qua Bộ thủ tục Hành chính, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ. Tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các đơn vị; chỉ đạo việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử và nội quy lao động của Trường; chỉ đạo thực hiện việc điều chuyển cán bộ, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật cán bộ theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện tốt công tác tổ chức chúc mừng và đón tiếp các đơn vị chúc mừng ngày 27/2.

2.2. Công tác đào tạo đại học và sau đại học

Chỉ đạo phòng Đào tạo thực hiện việc xây dựng kế hoạch và triển khai một số nội dung của công tác tuyển sinh các hệ, đẩy mạnh công tác đào tạo liên tục; tham gia góp ý dự thảo Quy chế tuyển sinh, quy định về xác định chỉ tiêu... của Bộ GD&ĐT.

Chỉ đạo điều chỉnh lịch học, lịch thi theo chủ trương cho học viên và sinh viên nghỉ học do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Thực hiện các hoạt động của dự án đổi mới Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Y khoa; dự án phát triển CTĐT trọng điểm Cử nhân điều dưỡng theo hướng chất lượng cao theo kế hoạch.

Thực hiện các nội dung liên quan phục vụ công tác tự đánh giá CTĐT ngành Y khoa và ngành Điều dưỡng theo tiêu chuẩn AUN-QA.

2.3. Công tác Thanh tra- khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

Tập trung cao độ mọi nguồn lực vào công tác tự đánh giá CTĐT ngành Y khoa và ngành Điều dưỡng theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Phối hợp với các đơn vị liên quan, chuẩn bị các phương án để tổ chức cho SV thi trắc nghiệm trên phòng máy tính tại trường.

2.4. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Hoàn thiện công việc phê duyệt, giao đề tài và kinh phí thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường theo kế hoạch.

Tiếp tục thực hiện các dự án hợp tác Quốc tế: SAFEMA, IHOD...

Phối hợp thực hiện các nội dung liên quan công tác tự đánh giá CTĐT ngành Y khoa và ngành Điều dưỡng theo tiêu chuẩn AUN-QA.

2.5. Công tác quản lý sinh viên, học viên

Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19; tham mưu ban hành kế hoạch và Quyết định cử 200 cán bộ, sinh viên tham gia hỗ trợ Sở Y tế khi cần thiết.

Chỉ đạo lập kế hoạch khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp 2019; phối hợp các phòng chức năng để cải thiện thủ tục nộp học phí sinh viên.

Xây dựng dự thảo quy định phân loại công tác Cố vấn học tập hàng năm.

2.6. Công tác kế hoạch- tài chính

Chỉ đạo thực hiện công tác thanh quyết toán thường quy theo kế hoạch, công tác bàn giao, chỉ đạo công tác xây dựng báo cáo quyết toán năm 2018, 2019 và kế hoạch dự toán Ngân sách năm 2020, công tác xây dựng cơ bản và công tác giải phóng mặt bằng.

2.7. Công tác sơ sở vật chất

Chỉ đạo thực hiện xây dựng thuyết minh Dự án “Tăng cường năng lực cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực đào tạo cho Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên”; Phối hợp cùng các phòng chức năng lên kế hoạch kiểm kê kho vật tư, kiểm kê tài sản 2020; Chỉ đạo rà soát, kiểm tra hoạt động hệ thống thiết bị phục vụ tại các giảng đường; Chỉ đạo công tác giải quyết các hợp đồng tồn đọng, cung cấp vật tư, sinh vật phẩm phục vụ đào tạo...

2.8. Công tác Công nghệ thông tin & Thư viện

Duy trì hoạt động hiệu quả của hạ tầng công nghệ thông tin trong trường.

Phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục tồn tại của các phòng máy tính, vấn đề phần mềm phục vụ thi trắc nghiệm trên máy tính.

Phối hợp thực hiện các nội dung liên quan công tác tự đánh giá CTĐT ngành Y khoa và ngành Điều dưỡng theo tiêu chuẩn AUN-QA.

2.9. Bệnh viện Trường

Đồng ý chủ trương triển khai xã hội hoá máy siêu âm đàn hồi mô thực hiện sàng lọc ung thư tuyến giáp, ung thư tuyến vú và mức độ xơ hoá gan... trên cơ sở góp vốn giữa đơn vị cung cấp máy và vốn vay. Chỉ đạo Bệnh viện Trường báo cáo Đại học Thái Nguyên và thực hiện các bước đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện rà soát, cập nhật, xây dựng các quy trình bệnh viện.

Phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, Đại học và Nhà trường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID -19.

3. Công tác đoàn thể

Chỉ đạo Công đoàn và Đoàn Thanh niên thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch hoạt động kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02) và ngày Quốc tế phụ nữ (08/3).

Công đoàn phối hợp với chính quyền tham gia tặng sản phẩm nước sát khuẩn do Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam tổ chức tại Vĩnh Phúc.

Chỉ đạo tốt Đoàn Thanh niên phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cho học sinh sinh viên Nhà trường. Chuẩn bị tổ chức tốt đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên theo chỉ đạo.

4. Tồn tại, hạn chế

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban kiểm tra trong giai đoạn Đại hội còn lúng túng.

Các ban xây dựng Đảng chưa ban hành Kế hoạch, chương trình hoạt động năm 2020.

Công tác bàn giao của phòng Kế hoạch – Tài chính chậm tiến độ so với yêu cầu.

Phòng Đào tạo còn chậm trễ trong việc ban hành một số quy định về đào tạo như quy định tính giờ cho chương trình Y khoa đổi mới...

Đảng ủy đã có sự chỉ đạo thường xuyên, tuy nhiên công tác tự đánh giá CTĐT ngành Y khoa và ngành Điều dưỡng theo tiêu chuẩn AUN-QA còn chưa đạt tiến độ như mong muốn.

Chưa giải quyết dứt điểm tồn tại về phòng máy tính phục vụ thi trắc nghiệm.

II. NGHỊ QUYẾT CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2020

Đảng ủy tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc các lĩnh vực, cụ thể như sau:

1. Công tác Đảng

Các đồng chí Đảng ủy viên được phân công phụ trách các chi bộ tiếp tục chỉ đạo sâu sát các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt các công tác trước, trong và sau Đại hội; đặc biệt đôn đốc các chi bộ sinh viên sau khi nhập học phải khẩn trương thực hiện quy trình nhân sự để tổ chức Đại hội kịp tiến độ, đảm bảo đúng quy định.

Chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy tổng hợp kết quả Đại hội các chi bộ, trình Đảng ủy chuẩn y theo quy định.

Các Ban xây dựng Đảng và cấp ủy các chi bộ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình diễn biến phức tạp. Quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, bảo đảm trật tự an toàn trong Đảng bộ và tổ chức Đại hội chi bộ, Đảng bộ thành công; đồng thời hoàn thành việc xây dựng và ban hành kế hoạch công tác năm 2020.

Ủy ban Kiểm tra khẩn trương giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo để đảm bảo thời gian tổ chức Đại hội các chi bộ và Đảng bộ. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội theo Hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Trung ương tại Hướng dẫn 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, triển khai học tập các chuyên đề do cấp ủy cấp trên chỉ đạo. Chỉ đạo Ban chi ủy các chi bộ nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên; động viên cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đơn vị phát huy vai trò tích cực trong việc góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ nhà trường, Báo cáo chính trị của Chi bộ; tham gia đóng góp vào thành công Đại hội Chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy chỉ đạo các đơn vị có liên quan tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3.

Chỉ đạo Ban Chi ủy các chi bộ xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ Ban Chi ủy và xây dựng kế hoạch công tác toàn khóa, báo cáo Đảng ủy nhà trường.

2. Công tác chuyên môn

2.1. Công tác Hành chính- Tổ chức

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung và hoàn thiện để ban hành Bộ thủ tục hành chính, quy chế ứng xử, nội quy lao động.

Chỉ đạo thực hiện công tác tuyển dụng lao động hợp đồng đúng quy định pháp luật, tiếp tục chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2020-2025.

Chỉ đạo việc rà soát và hoàn thiện hồ sơ thỉnh giảng theo đúng quy định và nhu cầu của Trường.

Chỉ đạo giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ viên chức, người lao động theo đúng quy định.

2.2. Công tác đào tạo Đại học và Sau đại học

Thực hiện các bước của công tác tuyển sinh đại học, sau đại học theo hướng dẫn của cấp trên. Đẩy mạnh làm việc với các đối tác để triển khai công tác tuyển sinh và đào tạo theo đặt hàng, theo nhu cầu xã hội.

Tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021.

Thực hiện điều chỉnh kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo liên tục phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Đảng ủy, ban Giám hiệu.

Phối hợp tốt với Phòng Thanh tra- Khảo thí thực hiện các nội dung được phân công trong kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Y khoa và ngành Điều dưỡng theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Phối hợp với Khoa Điều dưỡng và các đơn vị liên quan hoàn thành dự án phát triển CTĐT trọng điểm Cử nhân Điều dưỡng theo hướng chất lượng cao. Hỗ trợ hoạt động của dự án đổi mới CTĐT ngành Y khoa đúng kế hoạch.

Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh- sinh viên tổ chức nhập học và tổ chức đào tạo cho các lớp liên thông Cử nhân Điều dưỡng hệ VLVH theo Kế hoạch.

Khẩn trương hoàn thiện và trình Hiệu trưởng ký ban hành một số quy định về đào tạo (quy định tính giờ cho chương trình Y khoa đổi mới, sửa đổi quy định về chuẩn ngoại ngữ...). Giải quyết dứt điểm một số tồn tại về công tác đào tạo, báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu.

Chỉ đạo Bộ phận Sau Đại học triển khai công bố cơ sở Đào tạo thực hành trong Đào tạo Sau Đại học theo Nghị định 111/2017 và tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho học viên Sau Đại học.

2.3. Công tác Thanh tra- khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Quyết liệt thực hiện kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Y khoa và ngành Điều dưỡng theo tiêu chuẩn AUN-QA để đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

Phối hợp với các đơn vị liên quan phân đầu tổ chức cho SV thi trắc nghiệm trên máy tính tại trường.

Hỗ trợ các hoạt động của dự án HPET.

Giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

2.4. Công tác Nghiên cứu khoa học và hợp tác Quốc tế

Hoàn thành việc giao đề tài và kinh phí thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường theo quy định.

Tiếp tục thực hiện các dự án hợp tác Quốc tế: SAFEMA, IHOD...

Phối hợp thực hiện các nội dung liên quan công tác tự đánh giá CTĐT ngành Y khoa và ngành Điều dưỡng theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Tiếp tục chuẩn bị cho Hội nghị đề xuất ý tưởng và giải pháp phát triển Khoa học Công nghệ giai đoạn 2020

2.5. Công tác quản lý sinh viên - học viên

Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức đón sinh viên liên thông, học chính trị đầu khóa, kiểm tra hồ sơ theo Kế hoạch, đúng quy định.

Thực hiện đầy đủ các công tác phòng chống dịch COVID-19 khi sinh viên quay trở lại trường học tập theo chỉ đạo của các ngành, các cấp.

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc hoàn thành báo cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn AUN-QA; đăng 3 công khai; chuyển hình thức nộp học phí và các khoản thu khác cho sinh viên.

Chỉ đạo hoàn thành khảo sát việc làm, thu nhập sinh viên tốt nghiệp 2019; chú trọng triển khai việc thực hiện các chế độ chính sách sinh viên học kỳ II năm học 2019-2020.

Xây dựng dự thảo và xin ý kiến Ban Giám hiệu về hoạt động Tổ Y tế, nhân lực bảo vệ tại Trung tâm đào tạo thực địa Phú Lương.

2.6. Công tác kế hoạch - tài chính

Chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác bàn giao; Chỉ đạo hoàn thiện công tác xây dựng dự toán ngân sách 2020 và hoàn thành các báo cáo quyết toán theo quy định.

2.7. Công tác cơ sở vật chất

Chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện thuyết minh Dự án “Tăng cường năng lực cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực đào tạo cho Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên”; Tiếp tục xem xét và thực hiện thủ tục thanh quyết toán các hợp đồng còn lại đã được bàn giao; Thực hiện kiểm kê kho vật tư, kiểm kê tài sản trong toàn trường theo kế hoạch.

Chỉ đạo xây dựng đề xuất quy hoạch vị trí, địa điểm một số khoa bộ môn cho đồng bộ, thuận lợi cho việc quản lý và quy hoạch chung của Nhà trường trung và dài hạn.

Chỉ đạo việc cung cấp đầy đủ sinh vật phẩm phục vụ giảng dạy của các Bộ môn đảm bảo phục vụ công tác đào tạo.

2.8. Công tác Công nghệ thông tin & Thư viện

Chỉ đạo duy trì hoạt động hiệu quả của hạ tầng công nghệ thông tin trong trường.

Chỉ đạo khẩn trương có phương án khắc phục tồn tại của các phòng máy tính, vấn đề phần mềm phục vụ thi trắc nghiệm trên máy tính.

Phối hợp thực hiện các nội dung liên quan công tác tự đánh giá CTĐT ngành Y khoa và ngành Điều dưỡng theo tiêu chuẩn AUN-QA theo kế hoạch.

2.9. Công tác Bệnh viện Trường

Tiếp tục thực hiện các bước của đề án xây nhà điều trị của Bệnh viện; triển khai xã hội hoá máy siêu âm đàn hồi mô thực hiện sàng lọc ung thư tuyến giáp, ung thư tuyến vú và mức độ xơ hoá gan... trên cơ sở góp vốn giữa đơn vị cung cấp máy và vốn vay theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục triển khai công tác dự trữ thuốc, vật tư và nhân lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của cấp trên; chuẩn bị tốt cho việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh PGĐ, các trưởng phó phòng, khoa...theo nhiệm kỳ giám đốc.

3. Công tác Đoàn thể

Chỉ đạo Công đoàn phối hợp cùng chính quyền tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3), ngày Thể thao Việt Nam (27/3/2020) ý nghĩa, thiết thực, phù hợp tình hình thực tế. Triển khai chương trình “Tiếng hát Cán bộ viên chức, người lao động” chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng, tiến tới Đại hội Đảng các cấp; chào mừng 130 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2020). Phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung Hội nghị Cán bộ viên chức, người lao động năm học 2019-2020.

Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng tháng thanh niên 2020 và chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Dược nhiệm kỳ 2019-2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Ban của Đảng ủy, Ban Chi ủy các chi bộ chỉ đạo các đơn vị triển khai tốt các nội dung công tác đã nêu trong Nghị quyết. Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội Cựu chiến binh tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác được nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết được phổ biến đến các chi bộ, đảng viên trong Đảng bộ./.

Nơi nhận:

- BCH Đảng bộ Trường,
- Các ban XD Đảng của Đảng ủy,
- Các chi bộ, các tổ chức đoàn thể,
- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ



Nguyễn Tiên Dũng